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ดร.ประพนธ จากการรับการฟงนําเสนอประสบการณการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จากทั้ง 3 หนวยยงาน มีเร่ืองใดจะเสริมหรือไม 

 

นายครรชิต การดําเนินงาน PMQA ในระดับจังหวัดเกิดปญหาตางๆ มากมาย ยกตัวอยางเชน 

วัฒนธรรมองคกร และแนวคิดในการทํางานที่ตางกันในแตละสวนราชการที่ตองมา

ทํางานรวมกัน ซึ่งการรับฟงและยอมรับความคิดของหนวยงานอื่นที่ทํางานรวมกัน

เปนเรื่องสําคัญ การทํางาน PMQA เปนเรื่องที่สําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงองคกร 

ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นจะตองชี้ใหผูบริหารใหเห็นความสําคัญ เพ่ือท่ีจะทําใหการ

ดําเนินงานตอไปดีข้ึน 

 

นายณรงค ในสวนของกระทรวง กรมและจังหวัด ทั้งสามหนวยงานที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใน

เวทีนี้ คอนขางจะสะทอนถึงการดําเนินการในเรื่อง PMQA ไดชัดเจน และสามารถ

นําแนวทางตางๆ นี้ไปเปนแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการของตนไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะในดานจังหวัดซึ่งมีความซับซอนพอสมควรและมีความแตกตางจากกรม

คอนขางมาก ในปจจุบันไดดําเนินการโดย 8 หนวยงาน เปนการจําลองภาพของสวน

ราชการเทานั้น ซึ่งยังไมสมบูรณ เพราะหากจะสมบูรณตองทําครอบคลุมทุกสวน

ราชการของจังหวัดที่เปนราชการสวนภูมิภาค โดยใน 2 ปนี้ถือวาเปนการทดลอง

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอๆ ไป 

 

ดร.ประพนธ ขอใหแตละหนวยงานพูดจากความรูสึกวาเห็นประโยชนของ PMQA ตรงไหน และ

เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น  
 

นางทรรศนีย  

 

ตอนแรกก็ไมรูวาทํา PMQA ไปทําไมแตเมื่อทําไปแลว จึงไดรูวานี่เปนเครื่องมือใน

การวินิจฉัยตัวเอง เหมือนการตรวจสุขภาพองคกร วาเรามีโรคอะไรอยูบาง และได



พบวา องคกรเรามีจุดออนในการบริหารจัดการ ซึ่งแมไมไดกอใหเกิดความเสียหาย

มาก แตหากจะบริหารองคกรใหไดดีก็ตองปรับปรุง ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบแลว ไมมี

การพัฒนาหรือรักษา ก็ไมมีประโยชนที่จะทํา ดังนั้น ตองมีการพัฒนาองคกรเพื่อการ

ดํารงอยู ตอไปเร่ือยๆ ใหดีข้ึน ใหโรคที่มีหายไป และสุขภาพองคกรดีข้ึน เขาสู

มาตรฐานสากล ซึ่งพยายามจะทําใหกลืนเขาไปกับองคกร โดยพยายามจะบูรณาการ

หลายๆ เครื่องมือเขาไวดวยกัน โดยหลักการสําคัญของ PMQA คือ มีการวัด และมี

การพัฒนาในสวนนั้น และนํากลับเขาไปในเนื้องานโดยไมแตกแยก  

 

นายธนาวิชญ สําหรับกระทรวงพลังงานนั้น เนื่องจากการที่มีหนวยงานหลายๆ หนวยงานมา

รวมกันครบ 5 ป จึงทําใหรูวาความเปนเอกภาพสําคัญมากโดยการมุงไปสู

จุดมุงหมายดวยกัน พรอมๆ กัน หากไมมีเกณฑ PMQA จะทําใหองคกรไมมีทิศ

ทางการดําเนินงานที่ชัดเจน การใช PMQA เปนการวัดตัวเองวาองคกรอยู ณ จุดใด

แลว ซึ่งถึงแมการดําเนินงานขององคกรจะมีเอกภาพแตถาไมไดวัดดวยวิธีการ

เดียวกัน เกณฑเดียวกัน หรือเง่ือนไขเดียวกัน ก็อาจทําใหผลการวัดนั้นเปรียบเทียบ

กันไดยาก ดังนั้นกระทรวงฯ จึงพยายามที่จะใชเกณฑเดียวกันทั้งกระทรวง เพ่ือทําให

ทั้งองคกรมีจุดมุงหมายเดียวกันและพูดภาษาเดียวกัน ทําใหองคกรมีความเปน

เอกภาพ ขับเคลื่อนไดเต็มประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจที่ทํางานไดอยางพรอมเพรียง

 

ดร.ประพนธ มีส่ิงดีๆ เกิดข้ึนในกระบวนการ PMQA ของจังหวัดสุพรรณบุรีบางหรือไม 
 

น.ส.ศรีสุรางค ใน PMQA นั้น ถามองจริงๆ  แลว จังหวัดจะไดความรูในเรื่องใหมๆ วาการเขาสู

มาตรฐานสากลนั้นมีเกณฑอะไรที่สามารถใชไดและสามารถประเมินตนเองได 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เพราะราชการ

สวนภูมิภาคในอดีตตองสวมหมวกสองใบ คือ การทํางานของตนเอง และการทํางาน

ใหสํานักงานจังหวัด เมื่อเกิด CEO ข้ึนมาทําใหจังหวัดเริ่มกลับมามองตัวเองวามี

เปาหมายในการดําเนินงานแนนอนหรือไม PMQA ทําใหคนมองเห็นจุดมุงหมาย

รวมกัน และดําเนินงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนมากที่สุด 

 

นายธนาวิชญ การดําเนินงานของกระทรวงพลังงานในการตอบคําถามของ PMQA นั้นตอบโดย

ความเปนจริงและในปจจุบันมีความพรอมในการปรับปรุงองคกร เพ่ือพัฒนาองคกร 

ซึ่งหากองคกรมีความพรอม หรือมีรางกายที่แข็งแรงพอ ก็มีความเปนไปไดในการ

กาวสูความสําเร็จ 

 

ดร.ประพนธ การเปลี่ยนกระบวนทัศนเปนเรื่องที่ยากในการปรับปรุงแตหนวยงานนั้น มีวิธีการ

อยางไรในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คนในองคกร 

 

นางทรรศนีย  

 

กระบวนการจัดการในสวนนี้ของกรมสุขภาพจิต มีขอจํากัดในเรื่องเวลาที่ตองใชเวลา

เพียง 3 เดือน ทําใหตระหนักวา คณะทํางานมีความสําคัญที่สุด ตั้งแตหัวหนาและ



ทีม รายชื่อคณะทํางานที่เลือกมา คัดเลือกเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง เปนนักคิด 

นักเขียน นักอาน และนักอภิปราย โดยอํานวยความสะดวกใหทุกอยางไมวาจะเปน

การเดินทางหรือท่ีพัก (เชน มาจากตางจังหวัด) ทําใหหนวยงานตนสังกัดมีความ

สบายใจที่จะสงคนเขามา ในการประชุมนั้นไดดําเนินการเต็มวันหรือจัดเปนชวงเวลา 

เชน ประชุม PMQA 10 วัน เพราะตามปกติการประชุมตอวันใชระยะเวลานาน และ

ไมตองการใหทีมสงงานเกินเวลา  
 

ดร.ประพนธ สรุป คือการที่ผูบริหารใหความสําคัญกับ PMQA และทีมงาน ทําใหทีมงานเกิด

ความตั้งใจและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในที่สุด 

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ขอทราบความคืบหนา PMQA ระดับจังหวัด เชน จังหวัดนครราชสีมามีการ

ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จหรือไมอยางไร  

 

นายณรงค  

 

การดําเนินการเรื่อง PMQA มีการดําเนินงานมาแลวสองป ซึ่งในปแรก มีการ

คัดเลือกจังหวัดและคัดเลือก 1 อําเภอมาทํา โดยเปนตัวชี้วัดเลือก ในปที่ 2 มีการ

ดําเนินงานโดยใหทุกจังหวัดทําและเลือก 8 หนวยงานหลักมาทํา และการดําเนินงาน 

PMQA มีกระบวนการที่จะขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ สวนในจังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งเปนจังหวัดตนแบบ โดยทํารวมกับสถาบันเพิ่มฯ ซึ่งขยายการดําเนินงานไปทั้ง

จังหวัดทั้งหมด 27 หนวยงาน ซึ่งผลงานดังกลาวจะปรากฎในเดือนกันยายน  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ในการตอบคําถาม PMQA ในระดบัจังหวดั 105 คําถาม จะตองตอบอยางไร  

 

นายณรงค  

 

การจําลอง 8 สวนราชการหลักเปนภาพของจังหวัด โดย OUTPUT สุดทาย คือภาพ

ของการบูรณาการของจังหวัด โดยเปน report ภาพรวม การตอบคําถามมี 2 วิธี  

1. ถาจังหวัดมีความมั่นใจในการตอบคําถาม ใหประชุมรวมกันแลวตอบ 105 

คําถามไปเลย แตเปนไปไดคอนขางยาก ซึ่งถาการตอบคําถามไมรูจักองคกร

ของตัวเองมากพอ จะหาขอเท็จจริงไมเจอ  

2. วิธีที่งายข้ึนคือการเตรียมตัวเองไวกอน ทั้ง 8 สวนราชการ เหมือนเปน

กระดาษทด หลังจากนั้นนํามาบูรณาการ เพ่ือทําเปนภาพรวมของจังหวัด  

ปญหาท่ีพบคือการตางคนตางทํางาน ไมบูรณาการระหวางกัน ทําใหไมสามารถ

ดําเนินงาน PMQA ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการ PMQA ตองการใหตอบ

ตามความเปนจริง ในการตอบคําถามแตละขอมีความครบถวนไหม หลังจากนั้นก็จะ

ตรวจและมีการสะทอนผลกลับไป ซึ่งเปนการวัดความเขาใจของสวนราชการและ

จังหวัดดวย  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

กระทรวงพลังงานเมื่อนํา PMQA ไปรวมกับ Branding Model แลว เกิดผลอยางไร

บาง และวิธีการดําเนนิงานในการประยุกต Brand Model เขากับ PMQA ในหมวด

อ่ืนๆ ทําอยางไร  



นายธนาวิชญ กระทรวงพลังงานตองการลักษณะสําคัญขององคกร โดยการทํา Brand Model ซึ่งทํา

ใหไดคุณลักษณะของกระทรวงโดยไดออกมาวา เปนกระทรวงใหม ซึ่งตองทํางานใน

ลักษณะที่มี Good Governance มากํากับ และการทํางานอยางเปนมืออาชีพ หลังจาก

นั้นจึงนําลักษณะสําคัญขององคกรลงมาปฏิบัติในทั้ง 7 หมวด เชน 
 ในหมวดที่ 1 ดูวาการนําองคกร  ตองนําอยางไรใหเปน Good Governance และมี

ความเปนมืออาชีพ  

ในหมวดที่ 2 ตองการนําองคกรใหเปนมืออาชีพในมิติของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเร่ิมกระบวนการตั้งแตการสํารวจขุดเจาะเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงานนํามาขาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนดูแลเรื่องของ

การหาพลังงานทดแทนใหมๆ  จนกระทั่งไปถึงการอนุรักษพลังงาน  ซึ่งเราจะตอง

สะทอนวาทําอยางไรถึงจะหาเชื้อเพลิงอยางมืออาชีพ เมื่อหาไดแลวนํามาขายจะ

กํากับดูแลธุรกิจอยาง Good Governance อยางไร เพราะฉะนั้น Core Value คือ มี

มาตรฐานกลางและมีคุณภาพ ใหผูใชงานหรือประชาชนเกิดความมั่นใจ  

ในหมวดที่ 3 ไดแยกผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน โดยผูมีสวนไดสวนเสียของ

กระทรวงพลังงานคือทุกคน ไมวาจะเพื่อนักวิชาการ เจาของปม เจาของโรงงาน 

เจาของอาคาร รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ขาราชการ ฯลฯ 
ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห คือการนําขอมูลจากการวางแผน อยางไร ซึ่งใน

ทุกๆ หมวด เปนตัวกํากับและเปนกรอบในการดําเนินงาน เปนไปตามจุดมุงหมาย

ขององคกร และทําใหผสมผสานเขาไปในเนื้องาน 

ในสวนของหมวด 5 และ 6 ก็เชนเดียวกันวาการทํางานตองออกมา Good 

Governance และเปนมืออาชีพ 
ปญหาที่พบคือการหาลักษณะสําคัญขององคกร แตหากองคกรสามารถหาลักษณะ

สําคัญขององคกรชัดเจนแลว ในสวนของ 6 หมวดที่เหลือจะเดินไปตามเสนทางของ

มันเอง  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ทําไมจังหวัดมหีลายหนวยงานจึงเลือกแค 8 หนวยงาน แลว 8 หนวยงานตองมี 

PMQA เปนของตัวเองหรือเปลา  

 

น.ส.ศรีสุรางค การเลือก 8 หนวย เปนเพียงการนํารอง ซึ่งในอนาคตจะขยายไปสูทั้งหนวยงาน และ

ในคําถามบางคําถามมีที่ถามในสวนราชการภาพรวมจังหวัดทั้งหมด เชน จํานวน

ขาราชการ ฯลฯ และหากหนวยงานมีการทํา PMQA ไวกอน เพ่ือเปนขอมูลในการทํา 

PMQA ของจังหวัด เพราะสวนราชการตองเปนผูใหขอมูลสําหรับภาพรวมอยูแลว 

และการสรางความรวมมือในองคกร ตองไดรับการสนับสนุนของหัวหนาสวนราชการ

เปนหลัก ซึ่งการตอบคําถามทั้งหมด ไมมีผิดไมมีถูก โดยจังหวัด ตองเขาใจคําวา 

องคกรคือจังหวัดทั้งจังหวัด แมจะมีแค 8 สวนราชการที่เขามาทําก็ตาม 
 

 



คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

การตอบคําถามทั้ง 7 หมวด ตองมองภาพในป 2549 หรือไม หรือมองในป 2550  

 

นางกิตติยา หมวด 7 จะมีผลลัพธ หรือ 4 มิติ ซึ่งเปนสิ่งที่เปนผลที่ทํามาแลว ดังนั้นใหนํา

ผลลัพธในป 49 มาตอบ 

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

มีวิธีวิเคราะหขอคําถามอยางไร  
 

นางกิตติยา โรงแยกกาซระยอง ที่ไดรับรางวัล TQA ก็มีปญหาในเรื่องความคลุมเครือของคําถาม

อยูเหมือนกัน อยางไรก็ตามการเขียนขอคําถามตามเกณฑนั้นไมสามารถเขียนใหตรง

ประเด็นไดทั้งหมด เพราะเปนเกณฑที่ใชกับทุสวนราชการ/จังหวัด ซึ่งอาจจะมภีารกจิ

แตกตางกัน ดังนั้นขอใหอานคําอธิบายศัพทแตละคําในคูมือตรงหมายเหตุอยาง

ละเอียด เพราะจะทําใหไดคําตอบ แตก็คงจะยังเกิดคําถามข้ึนอีก ซึ่งสํานักงาน 

ก.พ.ร. ก็ไดพยายามแกไขปญหาในสวนนี้ โดยตอไป สํานักงาน ก.พ.ร. จะมี e-

learning ในเรื่อง PMQA ซึ่งขอใหติดตามกันตอไป 

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ทําไมกําหนดวันสง PMQA ของกรมจึงเร็วกวาจังหวัด 

นางกิตติยา ในกําหนดเวลาที่ใหจังหวัดสงกอนกรม เพราะจังหวัดมีการดําเนินงานอยางบูรณา

การ ซึ่งทํายากกวากรมมาก และเห็นวากรมนาจะทําเสร็จกอน ซึ่งสามารถทยอย

สงผลมาไดเลย เพ่ือใหผูตรวจสามารถมีคําแนะนํากลับไปไดอยางรวดเร็ว 

 

แลกเปล่ียน

เรียนรูโดย 

ธนิตย ภูถาวร 

จ.พิษณุโลก 

 

ประสบการณทีไดรับจากการทํา PMQA คือ การดําเนินงานของจังหวัดยังตองไดรับ

การปรับปรุงอีกหลายเรื่อง เชน ทีมที่ทํางาน ในสวนภูมิภาคนั้นบุคลากรที่มีมากที่สุด

คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีศักยภาพ และเปนสวนชวยอยางดี ในการดําเนินงาน 

PMQA เมื่อกอนการดําเนินงานในภูมิภาคมี 2 ดาน คือทําตามหนาที่ของกรม และ

ของจังหวัด ในการทํา PMQA ตองทํางานในหนาที่ของจังหวัดทําใหตองตัดหนาที่

ของกรมออกไป 

   

นอกจากนี้ PMQA เปนเรื่องที่ดีเนื่องจากการประเมินตนเองในสวนของจังหวัด ไม

เคยมีมากอน เพราะวาเราทําตาม Output ไมไดคิดถึง Outcome และในบางจังหวัดมี

การจางบริษัทมาทํา ทําใหไมไดผลที่แทจริง การประเมินตนเองทําใหเรารูวาเรามี

ประสิทธิภาพอยางไร และดานไหน 

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ทําอยางไรใหผูบริหารยอมรับผลการตรวจวินิจฉัยสุขภาพขององคกรตามความเปน

จริง 

นางทรรศนีย ในสวนของคณะทํางาน ที่ปรึกษาไดใหคําแนะนําวา ถาสวนไหนไมมี ก็ไมจําเปนตอง

เขียน เพราะมิฉะนั้นจะไมเจอ OFI ของตัวเอง และไมมีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 



ในสวนของผูบริหาร หากตองการใหองคกรเขาไปสูมาตรฐานสากล ตองยอมรับ

ความจริงที่มี และพัฒนาปรับปรุงองคกรในสวนนั้น และไมใชความผิดของผูบริหาร

ในปจจุบัน โดยการใชจิตวิทยาในแงบวกมาใชเพ่ือโนมนาวผูบริหาร  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

หากเปรียบเทียบการดาํเนินงานกับหนวยงานเปรียบเทียบในประเทศไมได ทาํ

อยางไร  

นางทรรศนีย 1. เปรียบเทียบกับตางประเทศ 

2. Benchmarking กับหนวยงานอื่นๆ  

3. การทํา MOU เพ่ือหาขอมูลจากหนวยงานคูแขง  

 

แลกเปล่ียน

ประสบการณ

จากผูเขารวม

สัมมนา 

การทํา PMQA เปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพขององคกรและคนในองคกร 

ดังนั้นควรจะบรรจุ PMQA เขาเปนตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม 

และตองมีการติดตามตัวชี้วัดอยางตอเนื่อง มีวิวัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอจนทําใหคนในองคกรมีวัฒนธรรมที่ดีในการทํางานในที่สุด 

 

นางกิตติยา ตัวชี้วัด PMQA ในขณะนี้เปนตัวชี้วัดบังคับของทุกสวนราชการและจังหวัดอยูแลว 

โดยตอไปสํานักงาน ก.พ.ร. พยายามที่จะทําเปนตัวชี้วัดตอเนื่องโดยบูรณาการเขากับ

ตัวช้ีวัดอื่นๆ ตอไป 

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหคนในองคกรมีความเขาใจและเต็มใจรวมมือการทํางานใน

ตัวช้ีวัด PMQA จนเห็นวาเปนการทํางานปกติ 
 

นางทรรศนีย ในสวนของบุคลากร ถาเขาใจ concept ของ PMQA แลวจะเห็นวามีการใชอยูแลวใน

ชีวิตประจําวัน แตเราไมไดสนใจ PMQA อาจจะเปนการยากในการทําและเขาใจใน

การตอบคําถาม แตหลังจากศึกษาจากหนวยงานที่เคยทําและไดรับรางวัลมาแลว ก็

จะเขาใจมากขึ้น หลังจากตอบคําถามแลว จะทําใหรูวา จําเปนตองพัฒนาองคกร

ตรงไหนบาง โดยใหผสานเขาไปในเนื้องาน  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ทําอยางไรใหผูบริหารเห็นความสําคัญของ PMQA 

นายธนาวิชญ การบริหารเชิงคุณภาพเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแนนอน กระทรวงพลังงานทําใน

เร่ืองการประเมินศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงเร่ืองที่เปนจุดออน จุด

แข็งในการเปลี่ยนแปลง คะแนนที่ออกมา ผูบริหารเปนจุดออนของการเปลี่ยนแปลง 

โดยตองการใหผูบริหารเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง แตขอดี คือ รัฐมนตรีมี

ความเขาใจ และมีความตองการพัฒนาใหเกิดเปนมาตรฐานคุณภาพ จึงมีการ

เปล่ียนแปลงของผูบริหารมากขึ้น  
 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

ผูมีสวนไดเสียเปนขอแรกของการตอบ PMQA หรือไม  

 



นายธนาวิชญ ไมจําเปน แตมีสวนสําคัญในการอธิบายลักษณะสําคัญขององคกร ซึ่งเปน

ความสําคัญของ PMQA และองคกรของตัวเอง 

 

 ควรใหขาราชการใหม เปนคณะทํางานใน PMQA หรือไม 

 

นายธนาวิชญ ในสวนของ Process ควรให process owner เปนผูรับผดิชอบ โดยเปนเจาของใน

กระบวนการนัน้ๆ เปนหัวหนาทีม แตไมใชขาราชการใหม เพราะจะมคีวามรูในงาน

มากกวา เขาในกระบวนงานมากกวาคนอืน่ๆ ซึ่งขาราชการใหม ยังไมมีประสบการณื

ในตรงนัน้  

 

คําถามจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

การจัดการ Teamwork อยางไร  

 

นางทรรศนีย 1. การคัดเลือกบคุลากรที่ดี  
2. มาตรการเช็คช่ือ  

3. ผูบริหารใหความสําคญั ที่เขามาดูแลเปนระยะ 

4. มีส่ิงจูงใจ 
5. การรายงานปญหาอุปสรรคกับผูบริหารตอเนื่อง 
6. มีการอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานเตม็ที่  

 

 
----------------------- 

 


